

Ngày 15 tháng 02 năm 2024

‘Tử Tế, Tuyệt Vời’: Trợ Lý Hành Chính DSA Được Vinh Danh là Chuyên Gia Hỗ Trợ Giáo Dục của DCSD của Năm

Chức danh công việc của cô Donna Howard tại DeKalb School of the Arts (DSA) có thể là “trợ lý hành chính”, nhưng vị trí của cô không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ hành chính. Cô ấy luôn hỗ trợ nhân viên nhà trường, học sinh, phụ huynh, các đối tác khác của trường và bất cứ điều gì khác cần sự hỗ trợ.

Cam kết giúp đỡ người khác đã giúp cô đạt được danh hiệu Chuyên Gia Hỗ Trợ Giáo Dục I của Năm của DeKalb County School District (DCSD) năm học 2023-2024. Cô đã được trao giải thưởng này trong Lễ Trao Giải Học Viện Giáo Dục Xuất Sắc Thường Niên lần thứ 10 của Học Khu vào mùa thu năm ngoái và vẫn còn rất bất ngờ khi được vinh danh với sự công nhận này.

Cô nói: “Tôi cảm thấy may mắn khi nhận được danh hiệu cao quý này. Tôi cảm thấy thật trọn vẹn khi được công nhận về đạo đức làm việc và sự cống hiến của mình cho Hệ Thống Các Trường DeKalb.”

Cô Howard gia nhập DCSD vào năm 2007 với tư cách là thư ký truyền thông ở trường tiểu học. Khi đó, cô ứng tuyển vào vị trí học cách vận hành thư viện.

“Tôi rất thích làm việc với chuyên gia truyền thông, toàn bộ nhân viên và các em học sinh. Tôi thực sự cảm thấy rằng vai trò này đã giúp tôi học hỏi và hiểu đầy đủ về các vai trò và hoạt động khác nhau trong một ngôi trường”, cô Howard nói. “Tôi coi vị trí thư ký truyền thông của mình là bước đệm để tôi có được những cơ hội khác trong học khu.”

Sau khi làm thư ký truyền thông được vài năm, cô trở thành trợ lý hành chính tại DSA và đã làm việc ở đó trong 14 năm qua. Cô giải thích niềm đam mê và sự cống hiến của mình trong việc hỗ trợ người khác là lý do để theo đuổi vai trò này.

Cô Howard nói: “Tôi là người có niềm tin vững chắc vào việc luôn đối xử với người khác như cách bạn muốn được đối xử.” “Mọi người đều phải được đối xử bình đẳng và tôn trọng.”

Tiến Sĩ Keith Jones, Hiệu Trưởng DSA, khen ngợi cô Howard là một nhân viên tuyệt vời có niềm đam mê tác động tích cực đến mọi người mà cô gặp gỡ.

Tiến Sĩ Jones cho biết: “Cô Howard là chất keo gắn kết tổ chức độc đáo này lại với nhau. Sự hiện diện của cô ấy tạo nên phong cách và cô ấy có cả tính cách thân thiện và tự tin. Cô ấy mang đến những khoảnh khắc sáng suốt trong lúc bối rối, những lời động viên trong lúc buồn bã và không ngừng soi đường cho người khác nhìn thấy. Cô ấy có ý nghĩa như là tất cả mọi điều đối với gia đình DSA.”

Theo cô Howard, điều tuyệt nhất khi làm việc tại DSA là môi trường làm việc tuyệt vời. Cô đề cập rằng các em học sinh thường ghé qua văn phòng của cô để hát, nhảy, biểu diễn một vở kịch hoặc để kiểm tra tình hình của cô.

Cô nói thêm: “Các quản trị viên và nhân viên của DSA làm việc cùng nhau như một đội để đảm bảo sự thành công của học sinh”. “Tôi thích điều đó mặc dù tất cả chúng ta đều có vai trò của mình nhưng chúng ta luôn cùng nhau phục vụ các bên liên quan quý giá nhất của mình - các em học sinh của chúng ta.”

Cô Howard cho biết cô hy vọng di sản của mình phản ánh những giá trị cốt lõi của sự tử tế, lòng trắc ẩn và sự công bằng. Cô chia sẻ trường hợp một phụ huynh hỏi làm thế nào cô vẫn vui vẻ suốt ngày ở trường học. Đáp lại, cô giải thích rằng các công việc và tương tác hàng ngày của cô chỉ đơn giản là việc thể hiện con người của chính cô.

Cô nói: “Vai trò của tôi phản ánh bản thân tôi, DSA và toàn thể học khu. Tôi kết hợp các giá trị cốt lõi của cá nhân mình vào mỗi người tôi gặp hàng ngày. Tôi hy vọng rằng những giá trị này sẽ luôn được duy trì.”